

SSI ร้องพาณิชย์โต้สวนAD เหล็ก'ออสเตรเลีย-อียิปต์'ถล่ม

SSI ฟ้องพาณิชย์ สอบเอดีเหล็กแผ่นรีดร้อนนำเข้าจากออสเตรเลีย-อียิปต์ 119 รายการ หลังพบกระทบโรงเหล็กภายในเสียหาย 43%

นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ บริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า บริษัทได้ยื่นคำขอให้กรมการค้าต่างประเทศเปิดโต้สวนเพื่อใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นมันและไม่เป็นมันที่นำเข้าจากออสเตรเลีย และอียิปต์ เนื่องจากมีการนำเข้าที่มีปริมาณสูงขึ้นมาทุ่มตลาด สร้างความเสียหายให้กับบริษัทจำนวนมาก

ก่อนนี้ได้ยื่นขอใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนครั้งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่บริษัทเคยยื่นให้เปิดโต้สวนเอดีกับเหล็กนำเข้าจาก 14 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ รัสเซีย คาซัคสถาน อินเดีย เกาหลีใต้ หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา อาร์เจนตินา ยูเครน แอลจีเรีย อินโดนีเซีย สโลวัก และโรมาเนียไปแล้วนับจากปี 2545 แต่ก็ยังมีการนำเข้าเหล็กดังกล่าวไปผสมเปลี่ยนแปลงพิกัดนำเข้า เพื่อหลบเลี่ยงเอดี และยังมีมีการนำเข้าจากประเทศนอกกลุ่มที่ถูกเรียกเก็บเอดี อย่างออสเตรเลียและอียิปต์ จนทำให้ตัวเลขนำเข้าเพิ่มขึ้นจึงต้องร้องให้มีการเปิดโต้สวนเอดีเพิ่มในครั้งนี้

“ในอนาคตหากกรมการค้าต่างประเทศแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน หรือ กม.AD ฉบับใหม่ ขยายผลครอบคลุมการหลบเลี่ยงมาตรการทุ่มตลาดและการอุดหนุน หรือ anti-circumvention (AC) สำเร็จ จะเป็นการช่วยผู้ผลิตเหล็กภายใน



นาวา จันทนสุรคน

ประเทศ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้นำเข้าในระบบปกติที่ไม่ได้หลบเลี่ยงเอดี/เซฟการ์ดแน่นอน”

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนตาม พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 มีมติให้เปิดโต้สวนเอดีตามคำร้องของผู้ผลิตในประเทศซึ่งมี 3 ราย คือ บริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในเครือ SSI พร้อมกับบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) แล้ว

เนื่องจากพบว่า เหล็กนำเข้าจากออสเตรเลียสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน ในอัตรา 43.74% ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. และเหล็กนำเข้าจากอียิปต์สร้างความเสียหายกับอุตสาหกรรมในประเทศ 21.94% ของราคาซี.ไอ.เอฟ. เป็นผลจากการนำเข้าในปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนส่งผลกระทบต่อราคาขายภายในประเทศ และผลการดำเนินธุรกิจ จึงได้เปิดโต้สวนสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นมันและไม่เป็นมันที่มีความหนา 0.9-100 มิลลิเมตร และความกว้าง 100-3,200 มิลลิเมตร ที่นำเข้าจากออสเตรเลียและอียิปต์รวม 119 พิกัด